

ถึง ชุมชนชาวเบย์แอเรียของเรา

ช่วงนี้มีการโจมตีชุมชนชาวเอเชียอเมริกันและชาวหมู่เกาะแปซิฟิกเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ และมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโก (UCSF) ประณามการโจมตีที่มีแรงจูงใจทางเชื้อชาติเหล่านี้เป็นอย่างมาก

การต่อต้านชาวเอเชียเพิ่มสูงขึ้นทั่วประเทศในช่วงเริ่มต้นของการระบาดในปี 2563

ซึ่งถูกกระตุ้นโดยผู้ที่ส่งเสริมทฤษฎีสมคบคิดและความเกลียดกลัวต่างชาติ และขณะนี้ประเด็นดังกล่าวได้กลับมาอีกครั้งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวล ความรุนแรงทางเชื้อชาติและการล่วงละเมิดชุมชนเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

โดยกระทบกับกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดในหมู่พวกเราซึ่งก็คือผู้สูงอายุในเบย์แอเรีย มีเรื่องน่าสลดเกิดขึ้นกับชายไทยวัย 84

ปีที่ถูกทำร้ายสาหัสในซานฟรานซิสโก และชายวัย 91 ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการโจมตีในไชน่าทาวน์ของโอ๊คแลนด์

UCSF มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการเหยียดสีผิวในทุกรูปแบบ อันรวมถึงการต่อต้านชาวเอเชีย ชาวหมู่เกาะแปซิฟิก ชาวผิวสี ชาวละติน ชาวอเมริกันพื้นเมือง และชุมชนอื่นๆ เราจะลุกขึ้นและแสดงจุดยืนของเรา เรายืนหยัดอยู่ข้าง

[การประชุมสมานิติบัญญัติของชาวเอเชียหมู่เกาะแปซิฟิกในแคลิฟอร์เนีย \(California Asian Pacific Islander Legislative Caucus\)](#)

และเข้าร่วมกับพวกเขาในการต่อต้านความอยุติธรรมเหล่านี้และปกป้องซึ่งกันและกัน

เราขอชื่นชมคำสั่งบริหารของท่านประธานาธิบดีไบเดน ที่เรียกร้องให้มีการปกป้องชุมชนชาวเอเชียอเมริกันและชาวหมู่เกาะแปซิฟิกที่มากยิ่งขึ้น และประณามกระแสการเหยียดสีผิวและความเกลียดกลัวชาวต่างชาติที่มาพร้อมกับการแพร่ระบาด

ที่ UCSF เราจะดำเนินงานที่สอดคล้องกันต่อไปผ่านทาง [กลุ่มต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ \(Anti-Racism Initiative\)](#)

เพื่อหยุดการเหยียดเชื้อชาติระดับโครงสร้าง เพื่อสนับสนุนคนทุกสีผิวและกลุ่มที่ไม่ได้แสดงตน ภายในชุมชน UCSF ของเราและภายในชุมชนที่เราให้บริการเป็นพิเศษ

เราหวังว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากและน่ากลัวสำหรับสมาชิกของชุมชนชาวเอเชียและชาวหมู่เกาะแปซิฟิก

และเราขอแนะนำให้คุณขอความช่วยเหลือหากคุณต้องการ ได้จากเครือข่ายหรือองค์กรของคุณ เช่น [บริการให้คำปรึกษาและการชี้แนะเอเชียหรือ ACRS \(Asian Counseling and Referral Service\)](#) เพื่อรับประกันความปลอดภัยส่วนบุคคลของคุณ

เราได้แบ่งปันคำแนะนำที่จัดทำขึ้นโดยกรมตำรวจ UCSF ได้แก่

- ระวังบุคคลที่น่าสงสัย โทร 911 หากคุณพบสิ่งที่น่าสงสัย
- เดินทางเป็นกลุ่มทุกครั้งเท่าที่ทำได้ โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน
- หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแสงน้อยหรือร้างเมื่อต้องเดินในช่วงเวลากลางคืน
- ระวังสิ่งรอบข้าง หลีกเลี่ยงการใช้หูฟังและโทรศัพท์มือถือเมื่อต้องเดินหรือรถคนเดียว
- ขณะเดินไปที่รถ ให้คุณกับกุญแจรถของคุณในที่ที่คุณสามารถหยิบได้สะดวก เช่น การถือในมือ
- หากคุณรู้สึกว่าคุณกำลังถูกติดตาม ให้เข้าไปในสถานที่ธุรกิจที่เปิดกว้างและขอความช่วยเหลือ
- เก็บหมายเลขฉุกเฉินโดยตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าในโทรศัพท์มือถือของคุณ
- หากมีบุคคลเรียกร้องเงินหรือทรัพย์สินจากคุณ โดยเฉพาะเมื่อมีอาวุธติดมาด้วย ให้คุณปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของพวกเขาเพื่อความปลอดภัยของคุณเอง

ในขณะที่เราทำงานเพื่อต่อสู้กับการเหยียดสีผิว การเลือกปฏิบัติ และอคติที่เกิดขึ้นในประเทศของเราและในชุมชนของเรา

เรามั่นใจว่าเราจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ล่าสุดเหล่านี้ทำให้เราเสื่อมเสีย

เราจะทำงานหนักขึ้นเพื่อต่อสู้ซึ่งกันและกันเพื่อนำมาซึ่งสังคมที่เท่าเทียมกันและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น

ขอแสดงความนับถือ

แซม ฮอว์กูด ปรินซิพัลแพทย์ศาสตร์บัณฑิตและศัลยศาสตร์บัณฑิต

อธิการบดี

ศาสตราจารย์พิเศษแห่ง Arthur and Toni Rembe Rock

มาร์ก อาร์ ลารेत

ประธานและประธานกรรมการบริหาร

UCSF Health

เจ เรน นาวาร์โร เกษัตริศศาสตรดุษฎีบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต

รองอธิการบดีแห่งสำนักงานความหลากหลายและผู้ด้อยโอกาส

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความหลากหลาย

ศาสตราจารย์แห่งวิสัญญีวิทยาคลินิกและการพยาบาลผ่าตัด